



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และกำหนดดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบข้อเขียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖.๑ ตามประกาศรับสมัครที่กำหนดว่า ผู้ที่จะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะความรู้ และสมรรถนะความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละสมรรถนะการประเมิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ส.ป.ก.สุโขทัย จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายวันชัย สินทรัพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๐๐๔	นายคำแหง อุดรพันธ์
๐๐๖	นางสาวอริสรา ปาติะวงศ์
๐๔๑	นางสาวนิตยา เที้ยงมณี

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย โดยต้องนำบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการหรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการ บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายพร้อมลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ฉบับจริง) เท่านั้น มาแสดงในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาหรือใบแจ้งความ เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรฉบับจริง ดังกล่าวมาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบประเมินสมรรถนะ ผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย และทาง www.alro.go.th

